

Số: 83 /TTr-UBND

Hoàng Mai, ngày 09 tháng 9 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị khen thưởng đối với cá nhân được phát hiện trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt**

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 về việc sửa đổi Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của UBND thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở các bài dự thi viết về gương ĐHTT, NTVT của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn quận, UBND quận Hoàng Mai kính đề nghị UBND Thành phố khen thưởng đối với 03 gương ĐHTT, NTVT được phát hiện trong cuộc thi, cụ thể như sau: (Có danh sách gương và trích ngang thành tích kèm theo)

UBND quận Hoàng Mai kính đề nghị UBND Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét, quyết định. /

Nơi nhận :

- Như trên;
- Công thông tin điện tử của Quận;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiếu

**TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG**

*(Kèm theo Tờ trình số: ...83../TTr-UBND ngày: 09/9/2020 của UBND quận Hoàng Mai)*

TT	Tên gia đình, cá nhân, chức vụ, đơn vị, địa chỉ	Trích ngang thành tích
1	Nguyễn Thị Hồng Trang – Nhân viên nấu ăn trường Mầm non Định Công	<p>Là người phụ nữ giàu tình yêu thương, biết bao lần chị Trang không cầm nổi nước mắt trước những cảnh đời éo le, bất hạnh. Bằng sự thôi thúc của lòng nhân ái, chị Trang đã tìm đến các nhóm từ thiện và cơ duyên gắn bó cùng nhóm Thiện Tâm An từ đó. Những mảnh đời kém may mắn đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện: K Tân Triều, khoa tâm thần viện 103...là những điểm cố định mà sáng thứ 7 hàng tuần nhóm ưu tiên giúp đỡ: Nấu cháo tình thương, suất cơm ấm lòng giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra nhóm còn có hoạt động ý nghĩa khác: Tôn tạo xây dựng điểm trường cho học sinh miền núi khó khăn: MN Hoa Huệ tỉnh Sơn La, MN Lũng Hào...trong đợt đại dịch Covid-19, nhóm đã phát động phong trào ủng hộ cho gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám với các suất quà gồm: mì tôm, gạo tẻ, dầu ăn, trứng gà...Ngoài việc tham gia hoạt động từ thiện của nhóm, việc làm nhân văn khiến mọi người không khỏi bất ngờ và xúc động khi cá nhân chị Trang vẫn thường xuyên qua lại chăm nom và hỗ trợ khó khăn cho các cháu bé mồ côi bị bỏ rơi hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như trường hợp cháu bé bị bỏ rơi tại chùa Quang Phúc (Kim Giang), bé An con chị Bùi Thị Huyền ở Phú Thọ. Ở nhà trường, chị Trang tích cực tham gia các phong trào do công đoàn, đoàn thanh niên phát động. Là một cây hài kịch trong trường, mỗi khi chị Trang xuất hiện, cả hội trường lại được những trận cười rôm rả để xua đi những mệt mỏi, vất vả trong công việc. Chị được mọi người trong trường cảm phục, mến yêu, là tấm gương để mọi người học tập và lan tỏa cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.</p> <p>Trong quá trình sinh sống tại địa phương, chị Nguyễn Thị Hồng Trang và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương nơi cư trú</p>
2	Đồng chí Trần Lê Khanh – Hiệu trưởng THCS Lĩnh Nam	<p>Không chỉ là người tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết trong công việc giảng dạy và lãnh đạo nhà trường, đồng chí Trần Lê Khanh là người khơi nguồn và đi đầu các hoạt động nhân đạo của Ngành, phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mai với phong trào “Nhà giáo Hoàng Mai đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Đồng chí phát động trong toàn trường phong trào “Nhà giáo Lĩnh Nam đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, mỗi năm CBGV nhà trường giúp đỡ gần 200 học sinh với số tiền từ 200.000đ-400.000đ/1 học sinh/1 tháng, mỗi dịp Tết, Rằm Trung thu...nhà trường đều tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phong trào thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương”, “Mang hơi ấm lên vùng cao”...cũng được đồng chí phát động và luôn là người đi đầu trong các phong trào này. Đây cũng là hoạt động thường niên của nhà trường trong nhiều năm qua giúp đỡ các em học sinh vùng khó khăn có thêm áo ấm, đồ dùng học tập bớt đi 1 phần nhỏ khó khăn của các em. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra, đồng chí đã chỉ đạo sát sao, trực tiếp tham gia lao động cùng với giáo viên, bản thân đồng chí còn mua tặng cho học sinh lớp chủ nhiệm khẩu trang, tặng cho tất cả CBGVNV nhà trường khẩu trang N95, đồng chí tham gia nhiệt tình phục vụ chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng phục vụ khu cách ly của Thành phố tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp.</p> <p>“Hiến máu nhân đạo – Nghĩa cử cao đẹp” đồng chí phát động trong nhiều năm nay tại trường THCS Lĩnh Nam, được anh em giáo viên hiệu, tham gia nhiệt tình, cá nhân đồng chí đã tham gia hiến máu 05 lần</p>

		<p>Đối với gia đình học sinh gặp khó khăn, đồng chí đã phối hợp với giáo viên lấy danh sách học sinh và trao tặng quà cho 171 học sinh có bố mẹ ảnh hưởng vì đại dịch Covid với mỗi suất quà là 5 kg gạo. Hưởng ứng Chương trình “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu điều kiện học tập, đặc biệt là học sinh lớp 9, đồng chí Khanh đã phát động trong toàn trường, chỉ trong 02 ngày phát động CBGVNV và cha mẹ học sinh chung tay ủng hộ được 68.200.000 đồng, nhà trường đã trao tặng trực tiếp 13 máy tính cho 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có phương tiện học tập trực tuyến của nhà trường. Sự tận tâm, nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và những việc làm có ý nghĩa của đồng chí sẽ có sự lan tỏa tới các thầy cô giáo trẻ, các em học sinh để họ hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.</p> <p>Trong quá trình sinh sống tại địa phương, đồng chí Trần Lệ Khanh gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.</p>
3	<p>Cô Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Giáo viên trường Tiểu học Mai Động</p>	<p>Cô Trúc Quỳnh là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh. Năm học 2017-2018, lớp cô có em Triệu Tiên Dương bị tai nạn đứt gân chân, một thời gian dài sau đó em không thể đến trường, cô Quỳnh đã ngày ngày tới nhà dạy em học suốt hai tháng ròng, động viên em cố gắng vượt qua. Chính sự gần gũi, quan tâm của cô đã giúp em có nghị lực vươn lên, vết thương hồi phục nhanh, kết quả học tập tiến bộ rõ rệt.</p> <p>Với tinh thần ham học hỏi kết hợp vốn kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, cô đã nhiều lần đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường cho phép cô được tham gia xây dựng các tiết chuyên đề khối, chuyên đề trường. Cô không ngại khó, ngại khổ ngày đêm nghiên cứu tài liệu để tìm ra những phương pháp, hình thức dạy học hay với mong muốn các con tiếp cận được kiến thức một cách nhanh và hiệu quả nhất. Mỗi tiết dạy của cô như một cánh cửa diệu kì giúp học trò chạm tới kho tàng trí thức. Nhìn những ánh mắt của các con học sinh rạng ngời, chăm chú nghe cô giảng, tham gia tích cực các hoạt động trong tiết dạy mới thấy cô là cô giáo tuyệt vời.</p> <p>Cô là một trong những tấm gương đi đầu trong thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành, hội thi, hội thao...do Công đoàn nhà trường cũng như các cấp phát động. Trong đó phải kể đến Hội thi Thiết kế phần mềm ứng dụng trong Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục. Cô đầu đầu, áp ủ ý tưởng phần mềm KIDS NO.1 (trẻ em là số 1) với mong muốn giúp các bé lớp 1 và các bé trong độ tuổi chuẩn bị đến trường có thể nắm được kiến thức về chữ cái và số từ việc sử dụng điện thoại cũng như trên máy tính một cách khoa học và bổ ích. Sản phẩm của cô đạt giải Nhất cấp Quận, giải Nhì Thành phố mang lại vinh dự cho cô và tập thể giáo viên trong trường.</p> <p>Thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, thông qua phần mềm trực tuyến, mạng xã hội cô Quỳnh đã trao đổi, tương tác với các em học sinh về những kiến thức cần tìm hiểu, đồng thời cô cũng soạn thêm các phiếu bài tập để học sinh làm thêm nhằm củng cố kiến thức cho các em. Đây là một trong những việc làm duy trì việc học một cách hiệu quả trong thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Vui hơn nữa là cô đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng lựa chọn dạy trên truyền hình cho học sinh. Bài giảng của cô nhận được phản hồi tích cực từ học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp trong Thành phố, các Tỉnh... Với những kết quả đạt được, cô Trúc Quỳnh xứng đáng là tấm gương nhà giáo mẫu mực, tấm gương “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập và noi theo.</p> <p>Trong quá trình sinh sống và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, cô Nguyễn Thị Trúc Quỳnh luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</p>

